



ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา ๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐น และคณะกรรมการขายทอดตลาด จะทำการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ

๒. ผู้สนใจประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องลงทะเบียนขอเข้าประมูลเสนอราคา โดยกรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ยืนยันสถานะ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ กรณี ผู้เข้าประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนา ๑ ชุด

๓. วิธีการขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา ให้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาแข่งขันด้วยวาจา และให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคาโดยการยกมือเสนอราคา ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในราคาขั้นต่ำ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) คณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินชี้ขาด ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูลและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด หรือยกเลิกการขายครั้งนี้ ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือเหตุผลประการอื่น กรณีนี้ ผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนของราคาที่ประมูลได้ ในวันประมูล และต้องขนย้ายของที่ประมูลได้ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลมิฉะนั้น เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. กำหนดวันดูสภาพของชายทอดตลาด ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ณ วันขายทอดตลาด เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ถือว่าผู้เข้าประมูลทุกรายรับทราบรายละเอียดและสภาพสิ่งของตามประกาศขายทอดตลาดแล้ว เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จะไม่รับผิดชอบความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการประมูลไม่ว่ากรณีใดๆ

๖. ผู้สนใจเข้าประมูลติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๖๙๙๕๐๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.bangsaphannocity.go.th](http://www.bangsaphannocity.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายชิตชัย จิวะตุวินันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย